
วาระท่ี 2.1 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. (ชุดที่ 3) 

ครั้งที ่61 (5/2565)  
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 

ณ ห้องประชุม 210 ส านักงานอธิการบดี และผ่านระบบ Zoom 
................................................... 

ผู้มาประชุม ณ ห้องประชุม 210   
1. อาจารย์กันยา เหมพัฒน์  ที่ปรึกษา 
2. นายเกษมสุข อนุราช  ที่ปรึกษา 
3. นางจุฑาทิพย์  จุลิกพงศ ์  ที่ปรึกษา 
4. นายพรชัย ศรีไพบูลย์  ประธานกรรมการ 
5. ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ    ทุ่งหว้า   รองประธานกรรมการ คนที่ 1   
6. นายสุระพงศ์ สายบุญ  กรรมการ 
7. นางเปรมยุดา สุทธิวงศ ์  กรรมการฝ่ายสวัสดิการและบริการ 
8. นางสาววิรภรณ์ ถาวรสุข  กรรมการฝ่ายนันทนาการและการท่องเที่ยว 
9. นางสาววนิดา ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ กรรมการและเหรัญญิก 
10. นางศราวดี ศรีเก้ือ  กรรมการและเลขานุการ คนที่ 1 
11. หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กรรมการและเลขานุการ คนที่ 2  
  นางสุนันทา แก้วเจริญ 
12. นางภารดี แท่นทอง    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้มาประชุมผ่านระบบ Zoom 

1. รองศาสตราจารย์เสาวนิต  คูประเสริฐ  ที่ปรึกษา 
2. นายบุญสิทธิ์ บัวบาน  ที่ปรึกษา 
3. นางกนกวรรณ        ภควัตชัย  กรรมการฝ่ายปฏิคม 
4. นางสุพรรณนพ ตั้งจิตกมล  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

   
ผู้มาประชุมไม่ได้    

1. นายเที่ยง จารุมณ ี  รองประธานกรรมการ คนที่ 2                                                                                                                                                   
2.  ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรรมการ 

 นายสิทธิศักดิ์ สมบัติยานุชิต 
3.  นายโสภณ ชีวะพันธ์  กรรมการ 
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เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
             ประธานกล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 สถานภาพของสมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ.(จ านวนสมาชิก) ณ วันที ่30 มิถุนายน 2565  
 สมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีจ านวน 1,022 คน เป็นสมาชิกที่เพิ่มใน
เดือนมิถุนายน จ านวน 46 คน  และเสียชีวิต 1 คน ซึ่งในเดือนมิถุนายนจะมีจ านวนผู้สมัครเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกเดือนที่
ผ่านมา เนื่องจากการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่จะเกษียณ ปี 2565 ให้สมัครเป็นสมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. 

 ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

1.2  รายงานงบรายรับ-รายจ่าย ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 
 - เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย มีเงินคงเหลือยกมาจากเดือนพฤษภาคม 2565 
จ านวน 173,709.46 บาท มีรายจ่าย จ านวน 7,952.00 บาท เงินคงเหลือยกไปเดือนกรกฎาคม 2565 จ านวน 
165,757.46 บาท  
 - เงินบริจาค (สมุดเงินฝากธนาคารกรุงเทพ)  มีเงินคงเหลือยกมาจากเดือนมิถุนายน 2565 
จ านวน 23,744.51 บาท และมีดอกเบี้ย จ านวน 89.34 บาท รวมเป็นจ านวนเงินคงเหลือยกไปเดือนกรกฎาคม 2565 
จ านวน 23,833.85 บาท  

ที่ประชุมรับทราบ  
 

1.3 รายงานข้อมูลการมอบเงินร่วมท าบุญงานศพ และข้อมูลการเยี่ยมไข้ของสมาชิกชมรมรักษ์ 
ม.อ. ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 

 - มอบเงินร่วมท าบุญงานศพ จ านวน 1 ราย  จ านวน 1,000.00 บาท 
 -  ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้สมาชิก จ านวน 5 ราย  จ านวน 2,500.00 บาท 
  

ข้อเสนอแนะ  
เนื่องจากวาระ 1.3 รายงานข้อมูลการมอบเงินร่วมท าบุญงานศพ และข้อมูลการเยี่ยมไข้ของ

สมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. มีการระบุชื่อ – สกุล จ านวนเงิน อย่างละเอียด ดังนั้น เพื่อลดการรายงานซ ้าซ้อน จึงเสนอให้
วาระ 1.2 รายงานข้อมูลการมอบเงินร่วมท าบุญงานศพและข้อมูลการเยี่ยมไข้ สรุปเฉพาะจ านวนราย และจ านวนเงิน 
เท่านั้น 

ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.4  รายงานการจัดโครงการเดินเพื่อสุขภาพ (เดินเก็บรอบ) เดือนมิถุนายน 2565 (วันเสาร์และ
วันอาทิตย์) ณ อ่างน ้า ม.อ. 
  คุณวิรภรณ์ ถาวรสุข ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือในการ
ท ากิจกรรมเป็นอย่างดี  โดยมีผู้เข้าร่วม จ านวน 80 คน  ในจ านวนนี้เป็นกรรมการ จ านวน 18 คน และเป็นผู้สมัคร 
จ านวน 62 คน (สมาชิก จ านวน 44 คน ญาติสายตรง จ านวน 2 คน และคนทั่วไป จ านวน 16 คน) ส าหรับสรุปรายรับ-
รายจ่าย จะรายงานในการประชุมครั้งต่อไป พร้อมสรุปผลประเมินโครงการ (ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุ่งหว้า เป็น
ผู้รับผิดชอบ) 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 1.5 รายงานการจัดโครงการสอนร าวงมาตรฐาน เดือนมิถุนายน 2565 (วันจันทร์และวันอังคาร) 
ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา วิทยาเขตหาดใหญ่ (ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม) 
  ก าหนดจ านวนผู้เรียนไว้ 20 คน มีผู้สมัครเรียน จ านวน 18 คน โดยเป็นสมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. 
จ านวน 11 คน และเป็นบุคคลทั่วไป จ านวน 7 คน ส าหรับสรุปรายรับ-รายจ่าย จะรายงานในการประชุมครั้งต่อไป 
  ที่ประชุมรับทราบ 
  ข้อเสนอแนะ 

- เมื่อกิจกรรมทั้ง 2 โครงการ ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มอบหมายให้คุณสุพรรณนพ ตั้งจิต
กมล กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้น าสรุปผลการด าเนินงาน และสรุปผลการประเมิน
ของสมาชิก ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในกลุ่มไลน์ชมรมรักษ์ ม.อ. ทั้ง 2 กลุ่ม รวมทั้ง 
Facebook ชมรมรักษ์ ม.อ. ได้ทราบต่อไป 

- สรุปผลการประเมินโครงการเดินเก็บรอบ มอบหมายคุณวิรภรณ์ ถาวรสุข น าไป
ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มไลน์เดินเก็บรอบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. (ชุดที ่ 3) ครั้งที่ 60 
(4/2565) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
 3.1 ติดตามความคืบหน้าการจัดโครงการถวายเทียนพรรษา ณ วัดอุไดพัฒนาวาส ต.อุไดเจริญ 
อ.ควนกาหลง จ.สตูล วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 
 มีคนสมัคร จ านวน 33 คน ค่าสมัครคนละ 550.00 บาท เป็นรายรับ 18,150.00  บาท และมีผู้
บริจาค จ านวน 15 คน เป็นเงิน 5,048.00 บาท  รวมเป็นรายรับทั้งสิ้น 23,198.00 บาท โดยมีรายจ่าย จ านวน 
15,400.00 บาท คงเหลือเงิน จ านวน 7,798.00 บาท  
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 ที่ประชุมมีมติ ให้สมทบเพิ่มจากเงินบริจาค ธนาคารกรุงเทพฯ จ านวน 1,000.00 บาท รวม
เป็นเงินท าบุญถวายให้วัด จ านวน 8,798.00 บาท  
  
 3.2 ติดตามความคืบหน้าการจัดงานทอดผ้าป่า ณ ที่พักสงฆ์ภูผาญาติการาม (วัดนกยูง) วันเสาร์
ที่ 13 สิงหาคม 2565 
  ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าใบฎีกา ซึ่งทางพระครูบวรสรนาท เป็นผู้ด าเนินการ ส าหรับแผ่น
ประชาสัมพันธ์ ที่น าเสนอในที่ประชุม ขอให้แก้ไขค าว่า “บริจาก” เป็น “บริจาค” และเมื่อได้รับใบฎีกาแล้ว สามารถ
ประชาสัมพันธ์การจัดงานทอดผ้าป่าได้ทันที และก าหนดปิดรับบริจาคภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 
   
 3.3 ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยชมรมรักษ์ ม.อ. พ.ศ.2563 
  ที่ประชุมมีมติ  ก าหนดให้ประชุมพิจารณาเฉพาะวาระ การปรับปรุงระเบียบฯ ว่าด้วยชมรม
รักษ์ ม.อ. พ.ศ.2563  ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.30 น. – 16.30 น.  
 
 3.4  กฎ กติกา การใช้ Line Openchat 
  เนื่องจากมีสมาชิกชมรมฯ ได้โพสต์ข้อความใน Line Openchat ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และกฎกติกาที่คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดไว้  ที่ประชุมจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

- ควรระบุข้อความที่สมาชิกได้เข้าใจตรงกันว่า Line Openchat จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือการสื่อสาร
ของสมาชิกชมรมฯ กับคณะกรรมการฯ 

- เป็นช่องทางเพ่ือแจ้งข่าวหรือกิจกรรมของชมรมรักษ์ ม.อ. และข่าวหรือกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- เพ่ือแจ้งสวัสดิการที่สมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. พึงได้รับ 
- ไม่ควรใช้ค าว่า “ห้าม” แต่ให้ใช้ข้อความ “ขอความร่วมมือ”  
- ไม่ควรน ากิจกรรมส่วนตัวมาโพสต์ 

  ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คุณสุระพงศ์  สายบุญ จัดท าร่างวัตถุประสงค์ และกฎ กติกา ส่งมาในกลุ่ม
ไลน์คณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. เพื่อพิจารณา ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ก่อน และเมื่อผ่านการแก้ไข/
เห็นชอบแล้ว ให้น าไปประชาสัมพันธ์ โดยช่วงแรก ๆ ประชาสัมพันธ์สองวันครั้ง  จากนั้นเป็นอาทิตย์ละครั้ง และหนึ่ง
เดือนประชาสัมพันธ์หนึ่งครั้ง 
   
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 
 4.1 โครงการสนับสนุนอาชีพสมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. 
  ประเด็นที่เสนอพิจารณา 
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  4.1.1 สมาชิกชมรมฯ ที่มีธุรกิจค้าขายซึ่งไม่ได้ผลิตเอง แต่รับมาจากแหล่งต่าง ๆ แล้วมา
จ าหน่ายเอง  ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ให้สามารถเข้าร่วมโครงการสนับสนุนอาชีพสมาชิกชมรมรักษ์ 
ม.อ. ได ้เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้สมาชิกได้มีรายได้  แต่สมาชิกดังกล่าวต้องรับผิดชอบ/รับประกันสินค้า/ราคา/คุณภาพ
ของสินค้าที่ได้น ามาจ าหน่าย โดยไม่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารชมรมฯ  
  4.1.2 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. ครั้งที่ 60 (4/2565) เมื่อวันที่ 9 
มิถุนายน 2565  โครงการ “บริการพาไปหาหมอ”  เนื่องจาก เป็นบริการที่ต้องใช้สถานที่ของโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ จึงจ าเป็นต้องหารือกับผู้บริหารของโรงพยาบาล ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้ชะลอโครงการไว้ก่อน นั้น  
  เพ่ือให้โครงการได้รับความชัดเจนในเบื้องต้น ที่ประชุมจึงเห็นสมควรหารือกับรองอธิการบดี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพก่อน  โดยมอบหมายประธานพรชัย ศรีไพบูลย์  คุณสุระพงศ์ สายบุญ และคุณ
ศราวดี ศรีเก้ือ หารือเรื่องดังกล่าว 
  4.1.3 ประเด็นการดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนอาชีพคู่สมรสของสมาชิกทีเ่สียชีวิตไปแล้ว 
   ที่ประชุมมีมติ  

   - หากให้คู่สมรสของสมาชิกท่ีเสียชีวิตได้เข้าร่วมในโครงการสนับสนุนอาชีพของผู้

เกษียณที่เป็นสมาชิกชมรมฯ  จะมีผลกระทบกับวัตถุประสงค์การตั้งกลุ่ม Line Openchat ที่มีเฉพาะสมาชิกเท่านั้น  
จึงต้องพิจารณาระเบียบให้รองรับด้วย 
   - มอบหมายคุณสุระพงศ์ สายบุญ หาแนวทาง วิธีการ ที่จะช่วยเหลือกรณีดังกล่าว
ต่อไป 

 
 4.2 การจัดทัวร์หลวงพระบาง นั่งรถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน 
  ได้เชิญคุณเบ็ญยา  หมันจิต จากบริษัท ฟอลโลมี ทัวร์ จ ากัด ชี้แจงการจัดทัวร์ในครั้งนี้ ตาม
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม ก าหนดเดินทางช่วงพฤศจิกายน-ธันวาคม 2565 จ านวน 5 วัน 4 คืน เดินทาง
จากท่าอากาศยานหาดใหญ่ อัตราค่าบริการ คิดจากจ านวน 30-40 คน ราคา 15,900.00 บาท  หากมัดจ าก่อน วันที่ 
15 กรกฎาคม 2565 จะลดราคาให้เหลือ จ านวน 15,600.00 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ 
(วันละ 100 บาท/คน/วัน)  และได้มอบหมายคุณวนิดา  ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ ประสานกับคุณเบ็ญยา  หมันจิต หารือเรื่อง
ค่าทัวร์ที่รวมทุกอย่างแล้ว เช่น ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ  ค่าเดินทางจากมหาวิทยาลัย  
  ข้อเสนอแนะ 

- คุณสุนันทา แก้วเจริญ  หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ขอน าโปรแกรมทัวร์
หลวงพระบาง ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่สนใจเพ่ือจะได้ร่วมทัวร์ด้วย 

- คณะกรรมการฯ ควรพิจารณาผลประโยชน์จากการจัดทัวร์ที่สมาชิกชมรมฯ พึงจะได้รับให้
มากที่สุด 
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4.3 การดูแลสมาชิกชมรมฯ ในกรณีอยู่ตามล าพังหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
  เนื่องจาก ยังไม่มีข้อมูลประกอบการพิจารณา ที่ประชุมจึงขอให้กรรมการช่วยหาข้อมูลศูนย์
ดูแลผู้สูงวัยน าเสนอในการประชุม ประกอบกับคุณสุพรรณนพได้เสนอข้อมูลของคุณลิลลี่ ซึ่งมีท่ีดินตรงข้ามอุทยาน
วิทยาศาสตร์ และเคยคิดจะสร้างศูนย์ดูแล Nursing home เพ่ือให้มีข้อมูลประกอบการพิจารณา จึงขอให้คุณสุพรรณ
นพส่งข้อมูลให้ประธานพรชัยด้วย  
  ที่ประชุมได้มอบหมายประธานพรชัย ศรีไพบูลย์ คุณสุระพงศ์ สายบุญ  คุณสุพรรณนพ ตั้งจิต
กมล และคุณศราวดี ศรีเกื้อ ได้หารือเรื่องดังกล่าวกับรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ  
 

4.4 การจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกในกรณีทุพลภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  ทีป่ระชุมได้ มอบหมายให้คุณเที่ยง จารุมณี น าข้อมูลของสหกรณ์มาแจ้งให้สมาชิกทราบ และ
ควรจัดไลฟ์สดโดยสหกรณ์ออมทรัพย์บรรยายผ่านทาง Facebook ของชมรมรักษ์ ม.อ. 

   
ระเบียบวาระท่ี 5  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

- นัดประชุมครั้งต่อไป วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 
     
เลิกประชุมเวลา 16.50 น. 
 
  นางศราวดี   ศรีเก้ือ 
  ผู้บันทึกการประชุม    
 
 


